



ข่าวปศุสัตว์

กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0-2653-4444 ต่อ 3352-3 โทรสาร 0-2653-4934

"ปศุสัตว์โชว์ Digital DLD 4.0 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ ยกกระดับบริการด้านอาหารสัตว์และวัตถุดิบทราย ที่ยื่นจ่าย อนุมัติลงนาม พร้อมรับใบอนุญาตและใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ NSW

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานภาครัฐ 4.0 ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มายกระดับการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มารับบริการอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐ เพื่อให้บริการได้รวดเร็วมีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และเป็นการเพิ่มศักยภาพและโอกาสในการแข่งขันภาคธุรกิจของประเทศไทย ได้มีการใช้งานยกระดับระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ ด้านอาหารสัตว์และวัตถุดิบทรายด้านการปศุสัตว์ โดยมีบริการตั้งแต่ยื่นคำขออนุญาต การจ่ายเงิน (e-Payment) การอนุมัติและลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature) ตลอดจนใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ (e-License) จนถึงการออกใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Receipt สำหรับการชำระค่าธรรมเนียมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้ระบบ National Single Window (NSW) เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป

กรมปศุสัตว์จึงได้ออกประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การออกใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Receipt กรณีชำระค่าธรรมเนียมผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านอาหารสัตว์และวัตถุดิบทรายด้านการปศุสัตว์ พ.ศ. 2565 เพื่อให้บริการได้ด้วยความสะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องเดินทางมารับบริการด้วยตัวเอง ลดขั้นตอนการทำงาน ลดการใช้เอกสารและกระดาษ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยสามารถออกใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด ผ่านธนาคารสำหรับส่วนราชการที่ดำเนินการภายใต้ระบบ NSW โดยจะออกใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ชำระเงินทางระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านอาหารสัตว์และวัตถุดิบทรายด้านการปศุสัตว์ ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อใช้เป็นหลักฐานการรับชำระเงินของกรมปศุสัตว์ ผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบข้อมูลใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ได้ทางระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ของกรมปศุสัตว์ ผ่านทาง QR Code ที่ปรากฏบนใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ของการชำระเงินได้ในแต่ละครั้ง

นายสัตวแพทย์โสภชัย ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมปศุสัตว์โดยกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ได้เริ่มพัฒนาและปรับปรุงระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านทะเบียนใบอนุญาตอาหารสัตว์ และวัตถุดิบทรายด้านการปศุสัตว์ มาตั้งแต่ปี 2559 อย่างต่อเนื่อง มุ่งพัฒนาระดับงานบริการด้านการอนุญาตนำเข้า-ส่งออก การผลิต การขาย การออกหนังสือรับรองสุขอนามัย (Health Certificate) ของอาหารสัตว์และวัตถุดิบทรายด้านการปศุสัตว์ ต่อมาได้มีการพัฒนาการชำระเงินผ่านระบบ e-Payment และได้เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมศุลกากร สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นต้น และในปี 2564 ได้มีการพัฒนาระบบการตรวจสอบอัตโนมัติ (Automated service) เพื่อช่วยตรวจสอบคำขอ และระบบการลงนามด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature) โดยในปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม นี้ เป็นการบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ กรมปศุสัตว์ได้ออกใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ผู้ประกอบการที่ชำระเงินค่าธรรมเนียมผ่านระบบ e-payment แล้ว สามารถรับใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ของกรมปศุสัตว์ได้ทันที ซึ่งจะอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป ให้เข้าถึงบริการของภาครัฐ ได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตวิถีถัดไป (Next normal) ที่ประชาชนมีการใช้บริการต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการข่าวสารหรือข้อมูลเพิ่มเติมสามารถค้นหาได้ที่ www.dld.go.th หรือที่แอปพลิเคชัน DLD 4.0 หรือสายด่วนกรมปศุสัตว์ 063-225 -6888 ได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง
